

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/กระบวนการ	เหตุการณืความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะพบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด
						ไม่	ต่ำ	ต่ำ	ปาน	สูง	สูง		
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	-นำทรัพย์สินของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต. ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันตัวรถยนต์เองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับกาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ อบต.	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓							ออกประกาศแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลให้เป็นที่ทราบแก่เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเก้าอี้รถยนต์ส่วนบุคคลของ อบต. เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/หัวข้อ/ประเด็นงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด		
						ไม่	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง			สูง	สูงสุด
๒	การรับผลประโยชน์ ต่าง ๆ หรือ รับสินบน	การรับ ผลประโยชน์ ต่าง ๆ หรือ รับสินบน	-การรับ ของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อ ช่วยเหลือ นั้นได้ ผลประโยชน์ จากองค์กร	ผู้บริหารยังไม่ มีแนวปฏิบัติ หรือ แนวนโยบาย ที่ชัดเจน เกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่รับ ผลประโยชน์ ต่าง ๆ หรือ สินบน โดยไม่ ขอด้วย กฎหมาย	๑. ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือ การรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ได้โดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	ไม่	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงสุด	ผู้บริหารออก มาตรการ หรือ แนวนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน กรณี เจ้าหน้าที่รับ ของขวัญที่ ต่าง ๆ หรือ สินบน โดย ไม่ขอด้วย กฎหมาย

นางนงนุช เมฆแก้ว ผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์

๒๕๖๕